



## Puget Sound Regional Council

### **Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng (EAC)**

#### **Các Câu Hỏi Thường Gặp**

##### **PSRC là gì?**

Hội Đồng Khu Vực Puget Sound (PSRC) là cơ quan công cộng chuyên giải quyết các vấn đề xuyên biên giới thành phố và các quận thuộc khu vực Quận King, Kitsap, Pierce và Snohomish. Các vấn đề đó bao gồm giao thông vận tải, biến đổi khí hậu, nhà ở và lập kế hoạch dân số mới và phát triển việc làm. PSRC không có quyền đánh thuế hoặc vận hành các chương trình nhưng đã định hình được giao thông vận tải, phát triển kinh tế và lập kế hoạch phát triển. PSRC cũng phân bổ quỹ vận giao thông tải liên bang dựa trên quá trình đăng kí toàn khu vực. Ngoài ra, PSRC cũng cung cấp dữ liệu để hỗ trợ chính phủ và cộng đồng, phát triển hướng dẫn và nghiên cứu để thông báo các quyết định, đồng thời thông qua các kế hoạch cho 20 đến 30 năm tới. Hội đồng của PSRC đều là quan chức được bầu cử và được bổ nhiệm để đại diện cho toàn bộ chính quyền địa phương trong khu vực. Cơ quan này chính thức là [Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị](#) và [Tổ Chức Quy Hoạch Giao Thông Vận Tải Khu Vực](#). PSRC lấy chi phí từ quỹ liên bang, quỹ tiểu bang và phí hội viên từ các thành phố, quận và các cơ quan công cộng khác.

##### **Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng (EAC) có vai trò gì?**

EAC là nhóm công tác do cư dân, các tổ chức chính quyền và tổ chức cộng đồng trong khu vực Puget Sound thành lập, đại diện cho cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và người da màu (BIPOC) cũng như các nhóm cư dân thiệt thòi khác. EAC đồng sáng tạo các sản phẩm (ví dụ như công cụ dữ liệu và nguồn lực quy hoạch) cùng với nhân viên và Ban Điều Hành. EAC cũng tư vấn cho ủy ban và hội đồng PSRC về mặt chính trị cũng như các chương trình với quan điểm công bằng.

##### **Tại sao PSRC thành lập Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng?**

Khu vực đang trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, những lãnh đạo được bầu chọn trong hội đồng / ủy ban của PSRC và nhân viên đại diện cơ quan hiện tại lại không phản ánh được tính đa dạng trong khu vực này. Do đó, giống như nhiều cơ quan khác, PSRC có những điểm thiếu sót có thể khiến cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và người da màu (BIPOC) tiếp tục chịu thiệt thòi cũng như những hậu quả không lường trước được có thể gây thêm tác động tiêu cực. Ủy ban này tạo ra không gian để cộng đồng có thể phối hợp với nhân viên PSRC và quan chức của các thành phố, thị trấn, quận, Bộ Lạc và các cơ quan khác trên toàn khu vực để loại bỏ rào cản, khai thác thế mạnh của cộng đồng BIPOC và các nhóm bị thiệt thòi khác cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn khu vực.

## **Vì sao nên làm việc trong Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng?**

Chức năng chính của PSRC bao gồm:

- Cung cấp khả năng lãnh đạo tại khu vực để nêu bật các vấn đề quan trọng
- Tạo lập chính sách và các khuyến nghị làm cơ sở cho các quyết định của địa phương
- Phân bổ quỹ giao thông vận tải liên bang

Các thành viên ủy ban sẽ có cơ hội sử dụng kiến thức chuyên môn từ kinh nghiệm đời sống và/hoặc nền tảng học tập / việc làm của họ để đưa ra thông tin cho các chức năng chính này và cải thiện kết quả cho cộng đồng. Các thành viên ủy ban sẽ làm việc với nhân viên và ban lãnh đạo PSRC để đảm bảo môi trường hòa nhập nơi công bằng chủng tộc được coi trọng và thúc đẩy. Thành viên ủy ban mang đến cơ hội phát triển bản thân và chuyên môn vì các thành viên có thể tìm hiểu về chính quyền địa phương và khu vực cũng như vai trò của việc lập kế hoạch cho khu vực trong việc thúc đẩy công bằng chủng tộc ở mọi cấp độ chính quyền.

## **Các tiêu chí cần có để làm việc trong Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng là gì?**

Ứng viên cần sống và/hoặc làm việc trong các quận King, Kitsap, Pierce hoặc Snohomish. Ưu tiên lựa chọn thành viên từ các cộng đồng ít có ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định tại PSRC như cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa và người da màu (BIPOC), người có thu nhập thấp, người khuyết tật và thanh thiếu niên.

## **Quy trình đăng ký diễn ra như thế nào?**

[Nộp đơn đăng ký trực tuyến](#) hoặc liên hệ Charles Patton, Giám Đốc Bộ Phận Công Bằng, theo địa chỉ [CPatton@psrc.org](mailto:CPatton@psrc.org) hoặc gọi tới số 206-971-3285.

## **Có thể sửa đơn đăng ký sau khi nộp không?**

Có, nếu ứng viên muốn chỉnh sửa đơn đăng ký trước hạn chót (ngày 18 tháng 9), vui lòng liên hệ với Charles theo địa chỉ [CPatton@psrc.org](mailto:CPatton@psrc.org) hoặc gọi tới số 206-971-3285

## **Khung thời gian cho quá trình bổ nhiệm của Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng?**

Nhận đơn đăng ký đến hết ngày 18 tháng 9. PSRC sẽ xem xét đơn đăng ký, lên lịch phỏng vấn và bổ nhiệm thành viên trước ngày 7 tháng 12.

## **Ai chịu trách nhiệm công tác bổ nhiệm vào ủy ban?**

Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng hiện tại sẽ làm việc với nhân viên PSRC và ủy ban điều hành (các đồng chủ tịch phục vụ trong từng hội đồng PSRC) để xem xét đơn đăng ký, tiến hành phỏng vấn và đề cử ứng viên vào Ban Điều Hành của PSRC. Ban Điều Hành sẽ chính thức bổ nhiệm thành viên ủy ban.

## **PSRC có chấp nhận đề cử ứng viên cho Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng không?**

PSRC khuyến khích chia sẻ cơ hội này với các cư dân hoặc cộng đồng quan tâm. Các đề xuất về phạm vi tiếp cận của ủy ban cần liên hệ với Charles theo địa chỉ [CPatton@psrc.org](mailto:CPatton@psrc.org) hoặc gọi tới số 206-971-3285.

### **Có thể nộp đơn đăng ký thay cho người khác không?**

Không, không được nộp đơn đăng ký thay cho người khác. PSRC khuyến khích chia sẻ cơ hội này với các thành viên cộng đồng. Nếu cư dân có quan tâm cần hỗ trợ để hoàn thành đơn đăng ký, vui lòng liên hệ với Charles theo địa chỉ [CPatton@psrc.org](mailto:CPatton@psrc.org) hoặc gọi tới số 206-971-3285.

### **Thành viên hội đồng có thể tham gia với Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng theo cách nào?**

EAC là ủy ban cố vấn cho Ban Điều Hành (bao gồm Ủy Ban Vận Hành) và Ban Quản Lý Tăng Trưởng và Chính Sách Giao Thông Vận Tải. Hội đồng PSRC cũng có thể yêu cầu EAC tham gia vào quá trình ra quyết định trước khi hành động. Thành viên hội đồng PSRC cũng được phép tham dự các cuộc họp của EAC. Nếu quan tâm, quý vị có thể tìm liên kết của cuộc họp sắp tới trong [chương trình họp](#) của EAC.

### **Làm cách nào để ứng viên không được chọn vào Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng tham gia vào công việc này?**

PSRC khuyến khích những người không được chọn vào ủy ban đăng ký vào [danh sách các bên quan tâm](#) đến EAC để nhận được nội dung họp và các cập nhật khác về ủy ban. Các cuộc họp của ủy ban đều được công khai nên các bên quan tâm đều có thể tham gia. Khi công việc của ủy ban bắt đầu tiến hành, các tiểu ban có thể được thành lập. Đây là cơ hội để các thành viên không thuộc ủy ban tham gia.

### **Tần suất các cuộc họp của Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng?**

EAC họp vào tối thứ Năm đầu tiên của tháng từ 5:30 chiều đến 7:30 tối. Các cuộc họp có thể bị hủy bỏ hoặc các cuộc họp bổ sung có thể được lên lịch bởi EAC nếu cần thiết.

### **Thời gian cam kết phục trong Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng là bao lâu?**

Các cuộc họp của ủy ban thường diễn ra hàng tháng và kéo dài khoảng 2 giờ tùy thuộc vào tài liệu của cuộc họp cần trao đổi. Các thành viên ủy ban phải dành ra 1-2 giờ để xem tài liệu trước khi diễn ra cuộc họp.

### **Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng họp trực tuyến hay trực tiếp?**

Hiện tại, các cuộc họp của EAC đều được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng tôi có thể tìm ra phương thức kết hợp mới để các thành viên có thể tham dự họp trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo nhu cầu. Đối với các thành viên muốn họp trực tiếp, PSRC có thể lựa chọn một số địa điểm họp trong địa bàn các quận King, Kitsap, Pierce và Snohomish để đáp ứng nhu cầu của thành viên ủy ban. Tùy theo khối lượng công việc của EAC, các cuộc họp hàng tháng có thể bị hủy hoặc được tổ chức bổ sung.

### **Có cần thiết/bắt buộc phải tham gia tất cả các cuộc họp của ủy ban không?**

Có, các thành viên ủy ban được yêu cầu tham gia và tích cực đóng góp trong các cuộc họp. Nếu không thể tham dự, thành viên cần phải thông báo trước khi diễn ra cuộc họp cho PSRC.

**Các ứng viên có thể làm việc trong Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng trong bao lâu?**

Các thành viên làm việc với nhiệm kỳ 2 năm cùng với cơ hội tái đăng kí.

**Các thành viên có phải trả phí hay được nhận tiền công khi làm việc trong Ủy Ban Cố Vấn Công Bằng không?**

Các thành viên không phải mất phí để làm việc trong EAC. Các thành viên của ủy ban PSRC chưa được chủ lao động hoặc các tổ chức khác trả thù lao khi tham gia các cuộc họp của PSRC sẽ được thanh toán \$125 cho mỗi cuộc họp. Đây là mức chi phí cố định để thanh toán cho thời gian chuẩn bị cho mỗi cuộc họp cũng như các chi phí khác như chăm sóc con cái, ăn uống và đi lại.